



คำชี้แจงสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด โดยนายพิเชฏ์ หริกจันทร์ ประธานกรรมการ นายชฤทธิ เพ็ชรศรีประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับ 81 สหกรณ์เจ้าหน้าที่-บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 701 ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกสหกรณ์เกิดความกังวล หรือตื่นตระหนกตกใจกับกระแสข่าว การสูญเงินลงทุนของสหกรณ์เจ้าหน้าที่ หากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ได้

และในวันเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เพื่อไม่ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายนี้ จะส่งผลให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการได้ตามปกติตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยมีข้อสรุปของการประชุม ดังนี้

1. ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ โดยได้มีการเตรียมแผนสำรองเงินสภาพคล่องไว้ เพียงพอต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิกตลอดเวลา
2. เห็นด้วยกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กฎหมายล้มละลาย แต่กระบวนการฟื้นฟูจะต้องไม่ทำให้สหกรณ์เจ้าหน้าที่เสียหาย
3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา
 - 3.1 แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้สหกรณ์เจ้าหน้าที่ 82 สหกรณ์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

3.2 การผ่อนคลายนโยบายการคลังสำหรับธุรกิจ SME เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์

โดย “นายพิษณุ หริกจันทร์” ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ในครั้งนี้ด้วย

สหกรณ์ฯ ขอเรียนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ถ้าเทียบกับปริมาณหุ้นกู้ที่ลงในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อสินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 6.15% เท่านั้น ซึ่งผลกระทบต่อกรณีนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ โดยสหกรณ์ฯ
เชื่อมั่นว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งหมด ร่วมกับคณะทำงานผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานผู้กำกับดูแลสหกรณ์ พร้อมทั้งจะเป็นตัวแทนในการเจรจา หลังแผนฟื้นฟู
กิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านมติของศาลล้มละลายแล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์เจ้าหนี้

จากการประเมินสถานการณ์ ตามท่าทีของรัฐบาล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินการฟื้นฟู
กิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่กระทบ หรือสร้างความเสียหายกับสหกรณ์ที่ถือหุ้นกู้
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือถ้ากระทบก็เพียงแค่น้อย ไม่มีผลเป็นนัยสำคัญต่อสหกรณ์ผู้ถือ
หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะยังเชื่อมั่น และไว้วางใจในสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 43 จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป



20 พฤษภาคม 2563